

BAN CHQS HUYỆN HUNG HÀ ĐƠN VỊ ĐIỂM VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), Ban CHQS huyện Hưng Hà được Bộ Quốc phòng chọn xây dựng đơn vị điểm về ATGT, làm mô hình nhân rộng ra toàn quân.



Kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Hà.

Đã thành thói quen, vào đầu giờ làm việc buổi sáng, Thượng úy Đỗ Duy Điệp, nhân viên lái xe lại xuống nhà xe đơn vị kiểm tra tổng thể phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Anh chia sẻ: Bên cạnh công tác bảo quản, kiểm tra chi tiết các tính năng, thông số kỹ thuật, kịp thời phát hiện và sửa chữa những hỏng hóc để xe luôn vận hành tốt, chúng tôi còn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của đơn vị về bảo đảm ATGT. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đòi hỏi người lái xe duy trì nghiêm kỷ luật, văn hóa khi tham gia giao thông.

Cùng chung sự nghiêm, Trung tá Nguyễn Văn Sinh, Ban Tham mưu cho biết: Do đặc thù công việc thường xuyên phải xuống địa bàn công tác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quân nhân trong đơn vị luôn ý thức chấp hành

ng nghiêm Luật Giao thông đường bộ cùng các quy định về bảo đảm ATGT của quân đội. Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện, giấy tờ theo xe, quá trình lưu thông trên đường chấp hành đúng các quy định, đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông... là những nguyên tắc được quân nhân trong đơn vị ghi nhớ.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện Hưng Hà đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm ATGT; ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tế đơn vị gắn với cuộc vận động 50 về "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT", xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị điểm

về ATGT năm 2022"... Quá trình thực hiện gắn vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy với kết quả bảo đảm ATGT, coi đó là một trong những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đánh giá đơn vị vững mạnh toàn diện; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tình hình, kết quả chỉ đạo thực hiện để kịp thời có chủ trương, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đơn vị thường xuyên gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý, rèn luyện kỷ luật với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm ATGT, lồng ghép trong các hội thi, hội thao. Từ đó, mỗi quân nhân đều nhận thức được trách nhiệm và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATGT.

Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo đảm ATGT được Ban CHQS huyện quan tâm đầu tư với nhiều hạng mục như nhà để xe, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, gương cầu, sơn

vạch kẻ sân đường nội bộ cơ quan, hệ thống bảng biển, nội quy nhà để xe, hệ thống khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và ATGT... bảo đảm thống nhất, chính quy.

Công tác quản lý chất lượng phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông theo quy định được đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm. Đặc biệt, với xe ô tô quân sự, thực hiện nghiêm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; thường xuyên tham gia bồi túc tay lái và kiểm tra tay nghề lái xe theo quy định, bảo đảm 100% người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có đủ kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để phòng ngừa các nguyên nhân chủ quan dẫn đến mất ATGT, công tác kiểm tra, theo dõi phương tiện, giấy tờ xe ô tô, xe mô tô cá nhân trong đơn vị được thực hiện tốt. Đơn vị duy trì nghiêm tổ tuần tra, kiểm tra lễ tiết tác phong cán bộ, nhân viên tham gia giao thông ngoài doanh trại.

Trung tá Phạm Ngọc Việt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Khi được Bộ Quốc phòng chọn xây dựng đơn vị điểm về ATGT năm 2022, Ban CHQS huyện đã nghiêm túc thực hiện, chủ động triển khai nhiều giải pháp và đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân viên khi tham gia giao thông. Từ đầu năm đến nay, 100% quân nhân tự giác chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, không có trường hợp bị xử phạt hành chính.

Thời gian tới, Ban CHQS huyện Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; tăng cường kiểm tra, quản lý người, phương tiện tham gia giao thông; bảo đảm tình trạng kỹ thuật phương tiện, sử dụng đúng mục đích, an toàn tuyệt đối... Xây dựng đơn vị thực sự là điểm sáng trong chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATGT và thực hiện văn hóa giao thông trong toàn quân.

TRỊNH CƯỜNG

Trồng nấm hương đến sản phẩm OCOP

Gắn bó với nghề trồng nấm 25 năm, ngoài mục tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, ông Nguyễn Đức Đình, thôn Bồng Điền Nam, xã Tân Lập (Vũ Thư) còn khát khao thực hiện mô hình trồng nấm hữu cơ nhằm cung cấp sản phẩm nấm sạch cho thị trường và tạo ra sản phẩm mang thương hiệu, dấu ấn riêng của làng quê Tân Lập.

Năm 1997, với hai bàn tay trắng, vợ chồng ông Đình, bà Nga vượt hơn 1.000km đến Trường Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) để học hỏi kỹ thuật trồng nấm sò trên giá thể mùn của cao su. Sau 2 năm học hỏi, thực hành sản xuất nấm tại tỉnh Đắk Lắk, năm 1999 ông Đình trở về quê hương đầu tư hơn 300 triệu đồng và bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề trồng nấm. Nhưng điều kiện thời tiết miền Bắc khác nghiệt, nguyên vật liệu để sản xuất nấm khi đó khan hiếm, giá thành sản xuất cao, năng suất nấm kém, khiến gia đình ông nhanh chóng thua lỗ nặng nề. Mặc dù thất bại nhưng ông không từ bỏ đam mê mà quyết định tạm xa quê hương vào tỉnh Gia Lai để tiếp tục nghề sản xuất nấm.

Miền đất Tây Nguyên nắng gió, nhiều mùn của cao su, rất thuận lợi để gia đình ông phát triển nghề trồng nấm ở xa quê, năm 2018, ông Đình, bà Nga quyết định trở về, khôi phục sản xuất nấm ngay tại quê hương. "Hai năm đầu, việc khôi phục sản xuất nấm của gia đình tôi gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ chưa ổn định, khí hậu miền Bắc thường thay đổi đột ngột, ảnh hưởng đến phát triển của nấm, chi phí nguyên liệu sản xuất nấm tăng cao... Tuy nhiên nhờ nắm chắc kỹ thuật, dày dặn kinh nghiệm trồng nấm nên vợ chồng tôi đã vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, mô hình trồng nấm hiện đem lại hiệu quả kinh tế cao" - bà Phạm Thị Nga chia sẻ.

Gia đình ông Đình đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng 2.000m² nhà xưởng trồng nấm khá hiện đại, được lắp đặt hệ thống tưới thông minh, mái thông gió, làm mát tự động, kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió.



Đóng gói nấm trước khi đưa ra thị trường.

Ngoài ra, ông đầu tư máy móc đồng bộ, hiện đại như lò hấp khử trùng công suất 2.600 bịch/lượt hấp, máy đóng bịch, máy xay, máy phá bịch, máy sàng mùn của... để giảm chi phí nhân công và nâng cao hiệu quả sản xuất. Thay vì nấm sò trắng như nhiều hộ sản xuất, ông đưa các giống nấm nhập khẩu, chất lượng cao của Hàn Quốc, Thái Lan vào sản xuất như: bào ngư xám, bào ngư tím, sò yến, hoang đế, hoang kim, hồng ngọc và kết hợp trồng nấm sò. Mặc dù ươm giống nấm đòi hỏi kỹ thuật cao, nhất là khâu ủ, kỹ thuật đóng bịch và chịu khó tìm hiểu, thực hành, ông Đình thu lãi 400 - 500 triệu đồng từ nghề trồng nấm, ngoài ra còn tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/tháng.

"Tuần thủ quy trình trồng nấm hữu cơ, tôi có thể tự tin khẳng định chất lượng nấm của gia đình là tốt và bảo đảm an toàn về sinh thực phẩm. Tuy nhiên, đến nay sản phẩm nấm của tôi chưa có thương hiệu riêng. Vì vậy, tôi rất mong được

coo quan chuyên môn, địa phương hỗ trợ để tôi thực hiện quy trình sản xuất đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định, đưa sản phẩm nấm của gia đình trở thành sản phẩm OCOP trong năm 2022 - 2023" - ông Nguyễn Đức Đình chia sẻ.

Ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: Không chỉ cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần cây lúa và tạo việc làm cho lao động địa phương, mô hình trồng nấm trên giá thể mùn của gia đình ông Đình có nét khác biệt là không tạo phế phẩm, không gây mùi hôi, thân thiện với môi trường hơn so với giá thể bông, rơm, rạ, mùn của gỗ keo. Xã đang tích cực hỗ trợ gia đình hoàn thiện hồ sơ, rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, quy trình sản xuất theo quy chuẩn để các sản phẩm nấm của ông Đình, bà Nga sớm đạt tiêu chuẩn OCOP, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng thời tạo được thương hiệu sản phẩm nấm sạch, mang dấu ấn riêng của làng quê Tân Lập.

QUYNH LƯU

Lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong học sinh

Cứ người bị đuối nước hay nhất được của rơi trả người đánh mất là hành động đẹp mà nhiều học sinh đã làm trong thời gian qua. Các em xứng đáng là những tấm gương người tốt - việc tốt của ngành giáo dục nói riêng và của tỉnh Thái Bình nói chung.

Cậu học trò 13 tuổi lao mình cứu em nhỏ đuối nước

Mặc dù hành động cứu một em nhỏ bị đuối nước đã diễn ra cách đây một tháng nhưng Nguyễn Văn Tùng Dương, học sinh lớp 7A, Trường THCS Việt Thuận (Vũ Thư) vẫn không thể nào quên được giây phút ấy. Tùng Dương nhớ

lại: Khoảng 17 giờ ngày 20/7/2022, trong lúc em cùng em gái trên đường từ nhà ngoại ở thôn Bình Chính, xã Việt Thuận về nhà thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên từ dưới ao bên đường. Lúc đó em thấy có một em nhỏ đang chơi với dưới nước sâu với tiếng kêu cứu thất thanh "Anh ơi cứu em". Em chỉ kịp bảo em gái chạy đi gọi người lớn giúp sức rồi vội vàng lao xuống ao để em nhỏ lên mặt nước và kéo được em lên bờ. Nhờ người lớn sơ cứu kịp thời nên em nhỏ đó đã an toàn. Em nhớ may mắn được Nguyễn Văn Tùng Dương cứu là Bùi Đình Minh Quang, 6 tuổi, năm nay vào lớp 1. Anh Bùi Đình Mạnh, bố của Minh

Quang chia sẻ: Chiều hôm ấy, khi đang tập đi xe đạp ở ngõ xóm, do sơ suất nên cháu bị trượt chân và lao cả người và xe xuống ao. Nếu như Tùng Dương không xuất hiện kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình chúng tôi, tôi biết ơn cháu Tùng Dương nhiều lắm. Anh Đỗ Văn Vương, người đã sơ cứu cho cháu Quang cho biết: Cháu Quang rất may mắn khi được Dương phát hiện và cứu kịp thời bởi cháu còn quá nhỏ, ao lại sâu. Hành động dũng cảm của Dương rất đáng được khen ngợi, biểu dương và lan tỏa.

Hành động dũng cảm của Tùng Dương khiến nhiều người khâm phục. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thủy, chủ nhiệm lớp 7A, Trường THCS Việt Thuận đã đề nghị Ban Giám hiệu và Liên đội Trường THCS Việt Thuận biểu dương, tặng giấy khen để khích lệ, lan tỏa tấm gương người tốt - việc tốt. Cô giáo Trần Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hành động dũng cảm của em Nguyễn Văn Tùng Dương khiến chúng tôi rất tự hào và coi đó là tấm gương sáng để lan tỏa đến tất cả học sinh trong trường. Nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục nhằm nâng

cao nhận thức và kỹ năng cho học sinh về phòng, tránh đuối nước để hạn chế tối đa những tai nạn thương tâm có thể xảy ra.

Nhật được điện thoại, trả lại người mất

Trong dịp nghỉ hè vừa qua, em Nguyễn Quốc Huy, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Song An (Vũ Thư) đã nhặt được một chiếc điện thoại Iphone 11 và giao nộp cho lực lượng công an xã để trao trả lại cho người đánh mất. Huy chia sẻ: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20/6, trong lúc đi chơi cùng các bạn tại khu vực đền Mẫu Sáo Đền, thôn Quỳ Sơn (xã Song An), em nhặt



Em Nguyễn Quốc Huy, học sinh Trường Tiểu học và THCS Song An (Vũ Thư) trả lại điện thoại cho người đánh mất.

được 1 chiếc điện thoại còn khá mới. Em nghĩ người làm mất cũng đang rất lo lắng nên em đã đến Công an xã Song An giao nộp lại cho các chú công an. Đại úy Bùi Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã Song An cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của cháu Nguyễn Quốc Huy, chúng tôi đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời liên hệ, xác minh và bàn giao chiếc điện thoại cho người đánh rơi là anh Nguyễn Minh Hậu, thôn Kiều Thân, xã Song An. Anh Hậu rất vui mừng và cảm ơn cháu Huy cũng như gia đình cháu. Để nhân rộng gương người tốt - việc tốt của cháu Huy, chúng tôi đã trao đổi với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Song An kịp thời biểu dương cháu.

Thầy giáo Nguyễn Trung Kiên, Phó Hiệu

trưởng phụ trách Trường Tiểu học và THCS Song An cho biết: Hành động đẹp của em Nguyễn Quốc Huy rất xứng đáng được biểu dương và nhân rộng trong toàn trường. Tuy nhiên, thời gian vừa qua lại đúng dịp nghỉ hè nên chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức vào dịp đầu năm học mới. Chúng tôi rất tự hào khi có những học sinh như em Huy. Trong năm học tới, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Nghìn việc tốt" trong cán bộ, giáo viên và học sinh để xuất hiện nhiều hơn nữa những tấm gương như em Nguyễn Quốc Huy.

"Đói cho sạch, rách cho thơm"

Năm học 2022 - 2023 sắp bắt đầu cũng là lúc gia đình em Nguyễn Văn Thế, học sinh lớp 8, Trường THCS Liên Giang (Đông Hưng) tích góp từng đồng để mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập bởi gia đình em là một trong những hộ thuộc diện khó khăn tại địa phương. Tuy nhiên, không vì hoàn cảnh mà Thế quên đi bài học mà các cô đã dạy ngay từ khi còn là trẻ mầm non, đó là nhặt được của rơi trả lại người mất. Thế nhớ lại: Đầu năm học vừa qua, trên đường từ nhà đến trường em nhặt được chiếc điện thoại Samsung Galaxy M10 trị giá hơn 3 triệu đồng. Lúc đó em chỉ nghĩ tìm cách trả lại chiếc điện thoại này cho người đã đánh rơi. Nghĩ là làm, em



Em Nguyễn Văn Thế, học sinh lớp 8, Trường THCS Liên Giang (Đông Hưng) trao lại chiếc điện thoại cho người đánh mất.

mang điện thoại lên báo cáo với thầy Hiệu trưởng, nhờ thầy đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ nhân của chiếc điện thoại. Thấy giáo Nguyễn Quốc Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Ngay sau khi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, một học sinh của Trường THPT Đông Quan đã liên hệ với nhà trường để nhận lại chiếc điện thoại. Qua đó chiếu sáng thông tin, xác nhận chiếc điện thoại đó đúng của em học sinh này, chúng tôi đã trao trả lại cho em. Em rất vui và cho biết mình thật may mắn khi nhận lại được chiếc điện thoại bị đánh rơi. Hành động "nhặt được của rơi trả lại người mất" của em Nguyễn Văn Thế là việc làm tốt, được Trường THCS Liên Giang tuyên truyền trong suốt năm học vừa qua. Nhiều học sinh đã biết giúp đỡ nhau cùng

ĐẶNG ANH



Em Nguyễn Văn Tùng Dương, học sinh lớp 7A, Trường THCS Việt Thuận (Vũ Thư) dũng cảm cứu em nhỏ đuối nước.